



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เลขที่ ๒๘/๑๐ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ค) ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สมัครอีก

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ง) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ หรือทาง <http://region5.cad.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางปนัดดา ทองเหลือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕
ลงวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๐๑	นายวีระศักดิ์ สระแก้ว	